



คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จังหวัดลำปาง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

---

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานจังหวัดลำปาง

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๓๕๑๐๘๐ / ๐๕๔-๒๖๕๐๑๔ # ๒๘๕๔๘

Website : <http://www.lampang.go.th> / e-mail : [lp.person@hotmail.com](mailto:lp.person@hotmail.com)

## คำนำ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ทุกส่วนราชการกระทำการกิจที่ต้องมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มีขั้นตอนทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี และในการปฏิบัติงานย่อมอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการโดยตรงหรือโดยอ้อม จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน อันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” กำหนดให้ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

จังหวัดลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของส่วนราชการ ที่มีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ จึงดำเนินการจัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดลำปาง” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดฯ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จังหวัดลำปาง

เมษายน ๒๕๖๑

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อมูล และความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)	๑
บทที่ ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐
บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๔
บทที่ ๔ หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๖

